



แถลงการณ์คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

เรื่อง ขอให้รัฐบาลแสดงความรับผิดชอบและยุติการใช้ความรุนแรงต่อผู้ชุมนุมประท้วง

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้เคยประณามการใช้ความรุนแรงโดยภาครัฐต่อผู้ชุมนุมประท้วง โดยสงบและปราศจากอาวุธในวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๑ และพร้อมทั้งเรียกร้องรัฐบาลมาโดยตลอด ไม่ให้ใช้ความรุนแรงต่อผู้ชุมนุมประท้วง ทั้งนี้ด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้

๑. รัฐบาลควรที่จะได้ทบทวนตรวจสอบความชอบธรรมของตนเอง เนื่องจากได้กระทำการขัดต่อเจตนารมณ์ และบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ ไม่ว่าจะเป็นการดำเนินการสู่มติเสียงการเสียดิถีปีไทยของไทยในกรณีเขาพระวิหาร ขัดต่อมาตรา ๑๕๐ ของรัฐธรรมนูญ ปี ๒๕๕๐ และดำเนินโครงการที่มีผลต่อสถานะแวดล้อม และวิถีชุมชน เช่น โครงการเขื่อนแม่น้ำโขง และโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมภาคตะวันออก และภาคใต้ โดยมีได้คำนึงถึงต้นทุนทางสังคมและการมีส่วนร่วมของประชาชน ตามนัยมาตรา ๖๖ และ ๖๗ ของรัฐธรรมนูญปี ๒๕๕๐

๒. รัฐบาลไม่พึงเสียงประท้วงคัดค้าน โดยเฉพาะการที่รัฐบาลเร่งแก้ไขรัฐธรรมนูญ ปี ๒๕๕๐ ทำให้ผู้ประท้วงคัดค้านสงสัย และเคลือบแคลงเจตนารมณ์ของรัฐบาลว่าเป็นความพยายามดำเนินการที่จะให้พวกพ้องได้พ้นผิดและมลทิน หาใช่เป็นการส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพของประชาชนเพื่อพัฒนาความเข้มแข็งของการปกครองโดยระบบประชาธิปไตยแต่อย่างใด

๓. การที่รัฐบาลไม่หันมามองความชอบธรรมของตนเองและไม่สนใจเสียงประท้วงคัดค้านของประชาชน เป็นผลจากการที่ระบบรัฐสภาล้มเหลว ไม่สามารถตรวจสอบ ถ่วงดุลการบริหารราชการโดยรัฐบาลได้ เพราะการอาศัยเผด็จการเสียงข้างมาก อันเป็นผลจากการเลือกตั้งโดยไม่คำนึงถึงหัวใจของการปกครองโดยระบบประชาธิปไตย คือการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยเฉพาะการตรวจสอบการบริหารราชการแผ่นดินโดยภาครัฐและภาคประชาชน

๔. รัฐบาลมิได้ดำเนินการใดอย่างแข็งขันเพื่อเอาผิดกับผู้ใช้ความรุนแรง ทำให้ความรุนแรงทวีขึ้น โดยทั้งหน่วยงานภาครัฐ และผู้ไม่เห็นด้วยกับการชุมนุมคัดค้านรัฐบาลอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งบัดนี้

๕. รัฐบาลยังคงปล่อยให้มีการใช้ความรุนแรงต่อผู้ชุมนุมอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะเหตุการณ์การใช้ความรุนแรงตลอด วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๑ ทำให้มีผู้เสียชีวิต ๒ ราย บาดเจ็บ ๔๗๑ คน โดยในจำนวนนี้ ๘ ราย ได้ทุพพลภาพสูญเสียอวัยวะ แขน ขา และนิ้ว

ด้วยเหตุนี้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ซึ่งอาศัยอำนาจตามรัฐธรรมนูญและกฎหมาย เข้าทำการตรวจสอบ การใช้ความรุนแรงต่อผู้ชุมนุม โดยตรวจสอบข้อหาเท็จจริงจากผู้บาดเจ็บตั้งแต่วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๑

เพื่อหาข้อเท็จจริง ความจริงจากทุกฝ่ายผู้เกี่ยวข้อง และเกี่ยวกับการตัดสินใจ และวิธีการดำเนินการที่ใช้ความรุนแรงต่อประชาชนผู้ชุมนุมประท้วง โดยละเมิดสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานของประชาชนที่จะชุมนุมโดยสงบ ที่ปราศจากอาวุธ ท่ามกลางสถานการณ์การที่รัฐบาลไม่สนใจเสียงประท้วงคัดค้านของประชาชน เจตนาธรรมณ์และบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญและกฎหมาย ตลอดจนการไม่ดำเนินการเพื่อยุติและหลีกเลี่ยงความรุนแรง โดยไม่ได้แสดงความรับผิดชอบเพื่อนำตัวผู้กระทำความผิดมาดำเนินการให้รับโทษตามกฎหมายแต่อย่างใด

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ขออย่าประณามการใช้ความรุนแรงจากทุกฝ่ายและขอให้รัฐบาลแสดงความรับผิดชอบต่อการใช้ความรุนแรงที่มีแนวโน้มขยายตัวขึ้นเรื่อยๆ และเรียกร้องให้ประชาชนทุกภาคส่วน ร่วมกันประณาม และต่อต้านการใช้ความรุนแรงไม่ว่าโดยภาครัฐหรือกลุ่มบุคคลใดในสังคม และมีส่วนร่วมในการแก้ไขคลี่คลายเหตุการณ์วิกฤตครั้งนี้ เพื่อเป็นการเปิดช่องทาง โอกาสให้ได้มีการปฏิรูปและพัฒนาระบอบประชาธิปไตยของไทยได้เข้าสู่วิถีทางของระบบการปกครองของประชาชน โดยประชาชน และเพื่อประชาชนอย่างแท้จริง

ท้ายที่สุดนี้ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีความห่วงกังวลเป็นอย่างยิ่งต่อสถานการณ์วันจันทร์ที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๑ ซึ่งอาจมีการเคลื่อนไหวอันนำไปสู่การเผชิญหน้าของผู้มีความเห็นต่างกันและเกิดการใช้กำลังประทุษร้าย ดังนั้นรัฐบาลจะต้องดำเนินการป้องกันมิให้เกิดเหตุการณ์การรุนแรงและการสูญเสียชีวิต ดังเช่นเหตุการณ์ในวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๑ ทั้งนี้ เพราะรัฐบาลมีหน้าที่ความรับผิดชอบในการรักษาความสงบ และป้องกันมิให้มีการใช้ความรุนแรง ไม่ว่าจะโดยภาครัฐ บุคคล หรือกลุ่มใดในสังคม

ทั้งนี้ กลุ่มผู้ชุมนุมไม่ว่าฝ่ายใดต้องเข้มงวดในการใช้เสรีภาพในการชุมนุมของตน และต้องมีมาตรการป้องกันและหลีกเลี่ยงมิให้เกิดเหตุการณ์ความรุนแรงใด ๆ

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๑